

## THAI – Video 02 – What is a domestic violence order

**คำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้าน** ออกโดยผู้พิพากษาศาลมาจิสเตรท เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบความรุนแรงในบ้านและครอบครัว

คุณสามารถขอให้ตำรวจยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งฯ หรือคุณสามารถยื่นคำขอต่อศาลโดยตรงด้วยตัวคุณเอง หรือทนายความ เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวยื่นคำขอแทนคุณก็ได้

คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำได้

เมื่อศาลออกคำสั่งฯ ศาลจะกำหนดกฎเฉพาะที่บุคคลผู้กระทำความรุนแรงต้องปฏิบัติตาม

ศาลเรียกบุคคลนี้ว่า **“จำเลย”**

คำสั่งฯ ห้ามจำเลยมิให้กระทำความรุนแรงในบ้าน

ส่วนบุคคลผู้ประสบความรุนแรงในบ้านนั้น ศาลเรียกว่า **“ผู้เสียหาย”**

คำสั่งฯ ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย และอาจรวมถึงการคุ้มครองบุตร ญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้เสียหายด้วยหากเสี่ยงต่อการถูกกระทำรุนแรง  
มีคำสั่งฯ อยู่สองประเภท คือ

- **คำสั่งคุ้มครอง** และ
- **คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว**

เมื่อตำรวจได้ส่งคำขอคำสั่งคุ้มครองให้แก่จำเลยแล้ว คุณจะต้องไปที่ศาล และผู้พิพากษาฯ อาจจะออกคำสั่งคุ้มครองให้

คุณและจำเลยสามารถตกลงกันเกี่ยวกับคำสั่งคุ้มครองนั้น

แต่หากจำเลยไม่ตกลงด้วย คดีของคุณก็จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของศาล

**คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว**นั้นแตกต่างออกไป

เมื่อคุณยื่นคำขอแล้ว ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองให้เร็วที่สุด

คุณสามารถขอให้ทนายทนายของศาลเสนอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วนได้

ตำรวจสามารถยื่นคำขอให้คุณได้เช่นกัน หากคุณตกอยู่ในอันตราย ให้โทรไปที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกเพื่อคุ้มครองผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายจนกว่าศาลจะสามารถพิจารณาคดีนั้นในชั้นพิจารณา

ในวันพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย ผู้พิพากษาจะตัดสินว่าจะออกคำสั่งคุ้มครองชั้นสุดท้ายให้คุณหรือไม่

ถ้าจำเลยไม่มาปรากฏตัวในศาล ตำรวจจะให้สำเนาคำสั่งคุ้มครองหนึ่งฉบับแก่จำเลย หรือแจ้งจำเลยให้ทราบและอธิบายความหมายของเงื่อนไขต่างๆ

ตำรวจไม่สามารถบังคับตามคำสั่งคุ้มครองได้จนกว่าจะมีการส่งคำสั่งหรือแจ้งให้จำเลยทราบ

ผู้ใหญ่ที่มีชื่อระบุอยู่ในคำสั่งจะได้รับสำเนาคนละหนึ่งฉบับ ดังนั้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะรู้แน่ชัดว่าศาลห้ามทำอะไรและนานเท่าไร

**คำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านเป็นคำสั่งศาล แต่จะไม่ปรากฏอยู่ในประวัติอาชญากรรมของจำเลย แต่ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตาม จำเลยอาจถูกตั้งข้อหาว่าทำผิดทางอาญาได้**

ถ้าคุณเป็นจำเลยในคำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้าน นั้นมิได้ห้ามคุณอาศัยอยู่หรือมีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่ง – ยกเว้นคำสั่งนั้นห้ามไว้ – เช่น ให้คุณออกจากบ้านที่คุณอยู่ร่วมกับผู้เสียหาย

มีข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับวิธีขอคำสั่งคุ้มครอง หรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และวิธีที่ตอบคำสั่ง